

# หัวเว่ยคว้า 3 รางวัลจากงาน

## DatacenterDynamics Asia Pacific Awards 2015



หัวเว่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “ดาต้าเซ็นเตอร์องค์กรยอดเยี่ยม”, “อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม” และ “การติดตั้งใช้งานโมดูลยอดเยี่ยม” ในงานประกาศผลรางวัล DatacenterDynamics Asia Pacific Awards ประจำปี 2015 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ประเทศสิงคโปร์

โครงการที่คว้ารางวัลดาต้าเซ็นเตอร์องค์กรยอดเยี่ยม (The Enterprise Data Center Award) ได้แก่ โครงการหัวเว่ย หลางฝาง คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยโครงการนี้ได้ปรับอาคารโรงงานหลังเก่าในมณฑลเหอเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และติดตั้งโมดูลดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับคลังสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด มีคุณสมบัติครอบคลุมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การติดตั้งใช้งานรวดเร็ว ผลตอบแทนการลงทุนสูง และมีการจ่ายไฟฟ้าและความเย็นประสิทธิภาพสูง

ส่วนรางวัลอินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ (Internet Data Center Award) ได้มาจากโครงการคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ของไชน่า ยูนิคอม กวางตุ้ง ในเซินเจิ้น เหยหนเถียน ซึ่งเป็นการปรับสร้างอาคารโรงงานเก่าและติดตั้งโมดูล Time-to-Market (TTM) ที่รวดเร็วขึ้น โดยตัวดาต้าเซ็นเตอร์ครอบคลุมพื้นที่ 21,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2,000 แร็ค หัวเว่ยได้ส่งมอบโครงการนี้ในฐานะระบบรวบรวมหลัก และรางวัลที่สามคือ การติดตั้งใช้งานโมดูล (The Modular Deployment

Award) โดยโครงการที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ โครงการโมดูลาร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ก้าวผู้ ซึ่งหัวเว่ยช่วยให้การดำเนินการติดตั้งโครงการเฟสแรกของบริษัท เซียงไฮ้ ก้าวผู้ ดาต้า คลาวด์ คอมพิวติ้ง เทคโนโลยี จำกัด เสร็จสิ้นลงได้ภายในระยะเวลาสองเดือน หรือใช้เวลาน้อยกว่าการดำเนินการปกติถึงครึ่งหนึ่ง โซลูชันโมดูลาร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ของหัวเว่ยสามารถทำงานได้ดีเกินคาด ด้วยโมดูลที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นนำมากมาย

ความสำเร็จของโครงการหัวเว่ย หลางฝาง คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โครงการไชน่า ยูนิคอม กวางตุ้ง คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ในเหยหนเถียน และโครงการก้าวผู้ เยว่ผู้ ดาต้าเซ็นเตอร์ ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ในเอเชียแปซิฟิก ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์อย่างลึกซึ้ง รวมถึงความต้องการการอัปเดตอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทได้พัฒนาโซลูชันต่างๆ มากมาย อาทิ การประสานอุปกรณ์โมดูลาร์ ดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับคลังสินค้า และโซลูชันคอนเทนเนอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โซลูชันเพื่อการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์อย่างรวดเร็วและประหยัดเหล่านี้ช่วยให้เกิดเทรนด์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ปี 2545 หัวเว่ยเริ่มจัดหาบริการและโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดการตัดสินใจที่จะ ออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ปัจจุบัน หัวเว่ยรองรับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์กว่า 480 โครงการ รวมถึงโครงการดาต้าเซ็นเตอร์คลาวด์กว่า 160 โครงการ โครงการดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับโอเปอเรเตอร์ 100 โครงการ และยังคงครอบคลุมพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์กว่า 800,000 ตารางเมตร

###

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำทางด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการสื่อสาร ที่ดีทั่วโลก ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งข้อมูล และทำงานร่วมกับองค์กร ต่างๆ ในอุตสาหกรรม หัวเว่ยนำเสนอโซลูชันด้านไอซีทีแบบครบวงจร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ ลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคมและเอ็นเตอร์ไพรส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ด้วย กลยุทธ์การสร้างสรรค้ นวัตกรรมตามความต้องการของลูกค้าและสัมพันธ์ภาพที่ดีกับพันธมิตร ปัจจุบัน พนักงานกว่า 170,000 คนทั่วโลกของหัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กลุ่มลูกค้า องค์กรและผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์และโซลูชันไอซีทีของหัวเว่ยได้รับการติดตั้งในกว่า 170 ประเทศในทุกภูมิภาค ของโลก และให้บริการประชากรกว่าหนึ่งในสามของโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มี พนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ยได้ที่ [www.huawei.com](http://www.huawei.com) หรือติดตามเราได้ที่

<http://www.linkedin.com/company/Huawei>

Tweets by Huawei

<http://www.facebook.com/Huawei>

<http://www.google.com/+Huawei>

<http://www.youtube.com/Huawei>